

Biểu 01
NHỮNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 14/12/2023 của UBND huyện)

STT	Lĩnh vực	Nội dung kiến nghị đã được giải quyết	Ghi chú
A	THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP HUYỆN		
I	LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP		
1	<p>Cử tri xã Đồng Vương đề nghị xem xét trạm bơm La Xa, hệ thống dẫn nước tưới tiêu không có, xây trạm bơm xong chưa có hệ thống dẫn nước cho nhân dân tưới tiêu gây lãng phí, không hiệu quả. Trạm bơm Tràng Bần mới được tu sửa đưa vào sử dụng nhưng vẫn bị rò rỉ nước không đảm bảo.</p>	<p>- Đối với hạng mục xây dựng mới trạm bơm La Xa: Diện tích tưới cung cấp nước cho khoảng 40 ha tại 02 bản La Xa và Thái Hà (gồm các hạng mục chính: Nhà trạm kích thước 7.2x3.9m, đường ống dẫn D100 dài 60m, ống hút bằng thép D200; máy bơm; đường ống dẫn nước (kênh dẫn) bằng ống HDPE D200 dài 493m và hệ thống đường dây điện 3Pha dài khoảng 700m) nằm trong dự án: Bố trí, sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ các thôn, bản: Tràng Bần, Đồng Đăng, Thái Hà, La Xa, Bình Minh, xã Đồng Vương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.</p> <p>Theo thiết kế, đường ống dẫn nước HDPE D200 đi từ nhà trạm bơm sau đó kết nối vào ruộng đất hiện trạng của bản La Xa, tổng chiều dài đường ống dẫn là 493m (khu vực xung quanh không có ruộng cứng). Việc thiết kế kết nối như vậy là phù hợp với hiện trạng và để đảm bảo kinh phí nằm trong tổng mức đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả đầu tư của trạm bơm, Chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng UBND xã khảo sát, nghiên cứu bổ sung đường ống dẫn nước (kênh dẫn) bằng nguồn kinh phí dự phòng của dự án để kết nối với mạng lưới ruộng cứng đang dự kiến đầu tư xây dựng trong khu vực để đáp ứng nhu cầu về nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp của nhân dân.</p> <p>- Đối với Trạm bơm Tràng Bần: Đã được cải tạo, nâng cấp nhà trạm và thay thế hệ thống đường ống dẫn nước bằng sắt D160 đã hư hỏng, bằng ống dẫn nước HDPE D25. Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, Ban QLDA đầu tư XD đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục xong trong tháng 8/2023, đảm bảo việc bơm nước, tưới tiêu trong khu vực.</p>	
2	Cử tri thôn Bo Non và	Chi cục Thuế ban hành Công văn số 1493/CCTKV-CV ngày 13/9/2023 tổ chức buổi làm	Cơ

	<p>thôn Đình xã Hương Vĩ phản ánh và đề nghị xem xét việc một số hộ gia đình đã chuyển nhượng đất ở nhiều năm nay nhưng vẫn có thông báo danh sách thu thuế đất phi nông nghiệp.</p>	<p>việc lần 1 vào ngày 20/9/2023 và công văn số 1720/CCTKV-CV ngày 20/10/2023 tổ chức buổi làm việc lần 2 vào ngày 24/10/2023 tại xã Hương Vĩ để trực tiếp lắng nghe, xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ Chín và các vướng mắc khác (nếu có) liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.</p> <p>Sau buổi làm việc lần 1, Chi cục Thuế giải đáp một số ý kiến vướng mắc và đề nghị xã UBND xã Hương Vĩ lập danh sách kèm theo hồ sơ điều chỉnh các hộ có sai sót về thuế sử dụng đất PNN và gửi về Chi cục Thuế để kiểm tra, điều chỉnh.</p> <p>Đến ngày 24/10/2023, Chi cục tiếp tục trực tiếp làm việc với các trưởng thôn và cử tri để giải quyết các vướng mắc còn lại.</p> <p>Kết quả đến hết tháng 10/2023, Chi cục Thuế đã phối hợp cùng UBND xã Hương Vĩ giải quyết xong các vướng mắc của cử tri xã Hương Vĩ.</p>	quan trung ương, tỉnh
II	LĨNH VỰC GIAO THÔNG, XÂY DỰNG, THỦY LỢI		
1	<p>Cử tri xã Đồng Kỳ phản ánh tuyến đường từ Ba Góc TT Bó Hạ đi Đồng Kỳ và trục đường 268 trong quá trình sửa chữa đơn vị thi công thực hiện không đảm bảo chất lượng, lồi lõm và một số đoạn vừa được vá, tu sửa chưa đầy một tháng thì đã có hiện tượng bong chóc, hư hỏng.</p>	<p>Tuyến đường 268 (TT Bó Hạ đi Đồng Vương) được UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng sửa chữa, trong quá trình thực hiện lại tiếp tục phát sinh các vị trí hư hỏng mới; tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện đã giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, đến nay đã khắc phục xong. Đối với Tuyến đường từ Ba Góc TT Bó Hạ đi Đồng Kỳ, tiếp thu kiến nghị của cử tri, UBND huyện giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục khảo sát, lập dự toán sửa chữa báo cáo UBND huyện xem xét, quyết định.</p>	
2	<p>Cử tri xã Hồng Kỳ tiếp tục đề nghị UBND huyện đầu tư xây dựng rãnh thoát nước khu dân cư đường Đồng Tâm - Hồng Kỳ; xây cao thêm thành mương khu trạm bơm Đồi Quýt để chắn đất, đá xô xuống lòng mương,</p>	<p>UBND huyện đã giao Chủ đầu tư phối hợp với Phòng Kinh tế & Hạ tầng, UBND các xã Đồng Tâm, Hồng Kỳ, tư vấn thiết kế khảo sát, tham mưu với UBND huyện điều chỉnh các hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang phù hợp với thực tế, đảm bảo tiêu thoát nước khá tốt, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trên địa bàn xã Đồng Tâm: Đã xây mới 307m rãnh B40 (gồm các đoạn từ cửa nhà ông Trung xuống phía trường học, đoạn qua công trường THCS Đồng Tâm thuộc thôn Liên Cơ; đoạn qua nhà bà Múi thuộc thôn Tân Hồng); xây nâng tường mương cứng (đoạn đối diện công trường THCS Đồng Tâm) 22m. - Trên địa bàn xã Hồng Kỳ: Xây mới 195m rãnh B40 (gồm các đoạn trạm bơm đồi Quýt, đoạn 	

	khó khăn cho việc dẫn nước (hiện nay thành mương rất thấp).	qua nhà ông Tần); làm mới bổ sung 02 cống ngang thay thế cống cũ không còn đảm bảo; lắp đặt 78m cống dọc D400 (gồm các đoạn qua đường ngang cạnh nhà ông Mạc, đoạn qua đường xuống cánh đồng nhà ông Tần, đoạn qua nhà ông Hoa, ông Huân); bổ sung 80 tấm đan BTCT lên mương cứng hiện trạng đoạn trạm bơm đôi Quýt để ngăn đất, đá xô lấp lòng mương.	
3	Cử tri Tổ dân phố Vòng Huyện, thị trấn Bồ Hạ: Đề nghị UBND huyện chỉ đạo nhà thầu làm tuyến đường 242B từ Phương Đông thị trấn Bồ Hạ đi Hữu Lũng đoạn Công ty May (khoảng 100m) khi thi công đã mức đất ở đoạn này lên, nhưng không làm tiếp, nên khi trời mưa đoạn đường này thành ao, không có nơi thoát nước, đi lại khó khăn, mất an toàn giao thông.	Đoạn từ cọc 5 Km0+241 đến cọc H4 km0+400 bên trái tuyến (Công ty may) thuộc thị trấn Bồ Hạ, chiều dài khoảng 150m đơn vị thi công đã đào, đắp nền đường, rải 1 lớp cấp phối đá dăm lớp dưới để mở rộng mặt đường; Tuy nhiên phần rãnh thoát nước chưa có mặt bằng để xây hoàn trả nên không có điểm đầu nổi để thoát nước mưa, đơn vị thi công chưa thể triển khai mở rộng, đắp nền đường do chưa được bàn giao mặt bằng, UBND huyện đã chỉ đạo đơn vị GPMB cùng các cơ quan, ban ngành, UBND thị trấn Bồ Hạ tuyên truyền, vận động; hiện nay đã hoàn thành việc GPMB và bàn giao mặt bằng thi công vị trí nêu trên. Đơn vị nhà thầu đang tiến hành thi công.	
III	LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, NƯỚC SẠCH, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDD, BT GPMB		
1	Đại biểu thị trấn Bồ Hạ đề nghị UBND huyện tăng cường kiểm tra, xử lý và kiến nghị cấp có thẩm quyền kiểm tra, xử lý trách nhiệm công ty Đại hoàng dương khai thác cát để xảy ra tình trạng làm sụt lún đất ven sông. - Đề nghị xem xét việc áp dụng mức giá bồi thường, đền bù giải phóng mặt	- Công an huyện đã tiến hành kiểm tra, hiện Công ty Đại Hoàng Dương đang tạm dừng hoạt động khai thác từ ngày 15/6/2023 đến nay. Tại vị trí sụt lún, Phòng TNMT đã phối hợp với UBND TT Bồ Hạ tiến hành làm việc với Công ty, hiện tại Công ty đã tổ chức đóng cọc các vị trí sụt lún (có biên bản làm việc ngày 31/8/2023). - Tiếp thu ý kiến của cử tri, UBND huyện chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Công an huyện, UBND thị trấn Bồ Hạ thường xuyên kiểm tra việc khai thác, cát, sỏi của Công ty Đại Hoàng Dương. Tuy nhiên từ đầu năm 2022 đến nay, Công ty đang dừng hoạt động khai thác để thực hiện khắc phục các vi phạm đã bị xử lý và các điểm gây sạt lở như ý kiến cử tri đã nêu nhằm hoàn tất các thủ tục để chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản cho đơn vị khác. Trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Công an huyện, UBND các xã, thị trấn có điểm cấp phép khai thác cát, sỏi tăng cường kiểm tra, giám sát, lập hồ sơ xử lý vi phạm (nếu có); trường hợp Công ty Đại Hoàng Dương không chấp hành khai	

	bằng khi thực hiện GPMB khu đô thị số 2, thị trấn Bồ Hạ vì người dân cho rằng hiện áp dụng mức giá bồi thường vẫn giữ nguyên từ 2011, nên người dân không đồng tình.	thác cát, sỏi đúng quy định, UBND huyện sẽ kiến nghị UBND tỉnh không nhất trí cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và thu hồi giấy phép đối với Công ty. - Việc áp dụng mức giá bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng khi thực hiện GPMB khu đô thị số 2, thị trấn Bồ Hạ được thực hiện bồi thường theo giá cụ thể tại thời điểm nhà nước thu hồi đất. Do vậy không có việc giữ nguyên mức giá bồi thường năm 2011 như ý kiến cử tri nêu	
IV	LĨNH VỰC ĐIỆN, VIỄN THÔNG		
1	Cử tri xã An Thượng đề nghị xem xét tuyến đường điện từ nhà ông Hải đi nhà ông Minh - thôn Đồng Bục (chiều dài khoảng 80m) có 2 cột điện nhân dân đã làm từ lâu, hiện nay đã xuống cấp hư hỏng (1 cột đã bị dạn nứt 4 đoạn), không đảm bảo an toàn; Tại cổng nhà anh Trung Thanh thôn Hồng Lĩnh cột điện chênh vênh khỏi mặt đất trên 1m, dây điện hở, nguy hiểm cho người dân.	1.1. Tuyến đường điện từ nhà ông Hải đi nhà ông Minh- thôn Đồng Bục: Điện lực đã thi công dựng cột, kéo dây xong. 1.2. Tại cổng nhà anh Trung Thanh thôn Hồng Lĩnh cột điện chênh vênh khỏi mặt đất trên 1m, dây điện hở, nguy hiểm cho người dân: Vị trí cột điện này Điện lực đã dựng cột mới xong trong tháng 9/2023.	Cơ quan trung ương, tỉnh

2	<p>Cử tri xã Hương Vĩ đề nghị ngành điện kéo, đấu dây sau trạm biến áp số 12 đến các hộ gia đình thuộc cụm dân cư thôn Rừng, nâng dây sau trạm 6 thôn Rừng do thấp, xe ô tô va quệt tróc vỏ bọc nguy hiểm; dây điện tại thôn Vàng đang đề quá thấp gây nguy hiểm cho nhân dân.</p>	<p>Điện lực đã thực hiện xong trong tháng 8/2023</p>	<p>Cơ quan trung ương, tỉnh</p>
3	<p>Cử tri các xã, thị trấn đề nghị các đơn vị viễn thông có đường dây riêng hiện nay đi chung với cột điện sinh hoạt, khi dây hư hỏng, không được thu hồi, có chỗ rơi xuống đất gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người dân.</p>	<p>Trung tâm Viễn thông Yên Thế đã đề xuất và được cấp trên đầu tư thêm các tuyến đường cáp trên các tuyến đường dây riêng của đơn vị; đến hết tháng 9 năm 2023 đơn vị đã phát triển thêm 40Km cáp quang và hộp đấu nối để mở rộng vùng phục vụ và rút ngắn, tách các tuyến đường dây đi chung với tuyến cột điện lực. Hàng tháng đơn vị đều bố trí CBCNV trong đơn vị tập trung làm gọn, thanh thải thu hồi dây cũ không sử dụng trên các tuyến đi trên cột điện sinh hoạt. Trong các tháng cuối năm đơn vị tiếp tục tập trung làm gọn để giải quyết cơ bản tình trạng trên, không để ảnh hưởng tới việc sinh hoạt, hoạt động và các nhu cầu khác của nhân dân.</p>	<p>Cơ quan trung ương, tỉnh</p>
4	<p>Đại biểu xã Đông Sơn phản ánh hệ thống đường dây của đơn vị VNPT thi công cho các hộ dân trên địa bàn không đảm bảo an toàn, khoa học, mỹ quan, chông chéo. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo đơn vị VNPT rà soát, thực hiện chỉnh trang, bó cáp gọn</p>	<p>Tiếp thu ý kiến của cử tri, Trung tâm Viễn thông Yên Thế đã xây dựng kế hoạch cải tạo, xây dựng bổ sung, thay thế các tuyến cột, dây không đảm bảo chất lượng, mở rộng vùng phục vụ, rút ngắn cự ly kéo dây để thực hiện trong các tháng cuối năm và các năm tiếp theo. Đơn vị đã tập trung đầu tư kéo, lắp đặt thay thế 12 km cáp quang để thực hiện công việc cải tạo, làm gọn mạng lưới, thu hồi dây không sử dụng, làm gọn trên các tuyến cột đảm bảo mỹ quan, an toàn. Các tuyến cải tạo đã được lắp đặt xong, Đơn vị đang tập trung thực hiện đấu chuyển, rút ngắn cự ly dây thuê bao để làm gọn mạng lưới trong các tháng cuối năm.</p>	<p>Cơ quan trung ương, tỉnh</p>

	gàng, khoa học, an toàn, mỹ quan, đảm bảo an toàn giao thông.		
V	LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI		
1	Cử tri thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm đề nghị UBND huyện xem xét hiện nay việc chi trả lương cho người hưởng lương hưu còn nhiều bất cập để người dân chờ đợi lâu đề nghị chi trả đến tận các thôn như những năm trước đây.	Sau khi nhận được ý kiến của cử tri tại kỳ họp thứ 9 - HĐND huyện khóa XXII, Ban điện huyện Yên Thế đã xuống Thôn Tân Kỳ, xã Đồng Tâm gặp và làm việc với cử tri, qua khảo sát địa bàn, số lượng người hưởng chế độ lương hưu, Ban điện huyện Yên thế đã thay đổi phương án chi trả, cụ thể đã thực hiện việc chi trả lương hưu đến thôn Tân Kỳ từ kỳ chi trả tháng 8/2023.	Cơ quan trung ương, tỉnh
VI	LĨNH VỰC PHÁP CHẾ		
1	Cử tri thôn Tân Hồng xã Đồng Tâm đề nghị UBND huyện chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các học sinh tan học vì hiện nay hiện nay các cháu đi xe tốc độ quá nhanh, đi xe lạng lách, đánh võng; bỏ tự chế có tiếng ồn lớn gây mất trật tự tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.	Công an huyện tuần tra, kiểm soát và xử lý 45 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện; xử lý 03 trường hợp thanh thiếu niên điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng.	Cơ quan trung ương, tỉnh
B	THẨM QUYỀN CẤP XÃ		

1	<p><i>Cử tri thôn Tân Gia, Tân Hiệp phản ánh</i> hiện nay đập Tân Gia đã bị một số hộ dân thuộc xã Tiến Thắng một số năm gần đây lấn chiếm diện tích lòng Hồ Tân Gia, dẫn đến không đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất (<i>diện tích đất và công dân do UBND xã Tiến Thắng quản lý, UBND huyện đã giao 2 xã bàn biện pháp giải quyết, tuy nhiên UBND xã Tiến Thắng không phối hợp</i>) . Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND xã Tiến Thắng phối hợp, xem xét giải quyết dứt điểm.</p>	<p>Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri xã Tân Hiệp, UBND xã Tiến Thắng thành lập và cử tổ công tác xác minh thực trạng sự việc cụ thể như sau:</p> <p>- Sáng ngày 02/3/2023 UBND xã Tiến Thắng đã cử tổ công tác tiến hành xác minh hiện trạng xác định: ông Lý Văn Bảy - công dân thôn Tiến Bộ, xã Tiến Thắng có san gạt tại thửa đất số 98, tờ bản đồ số 21 chủ thửa đất là ông Lý Văn Tâm và có để đất xô xuống khu vực lòng hồ Tân Gia chiều dài 40m, chiều rộng 1m (ông Tâm là con trai ông Bảy). Tổ công tác yêu cầu ông Lý Văn Bảy dừng việc san gạt, mức toàn bộ khối lượng đất xô xuống lòng hồ trả lại hiện trạng ban đầu. Tổ công tác giao trưởng thôn Tiến Bộ giám sát và báo cáo kết quả thực hiện (có biên bản làm việc với gia đình ông Lý Văn Bảy); do đó việc cử tri phản ánh UBND xã Tiến Thắng không phối hợp thực hiện, giải quyết là không đúng.</p>	
---	--	--	--

(Tổng 13 kiến nghị đã được giải quyết)